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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา 
สามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2561 

วันศุกร์ ที ่ 30  พฤศจิกายน  2561 เวลา  09.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา 

...................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 12  คน 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม - คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายยงยุทธ     ไชยยา  ประธานสภาเทศบาลฯ ยงยุทธ  ไชยยา  
2. นางบุญปั๋น     เงินเย็น รองประธานสภาเทศบาลฯ บุญปั๋น  เงินเย็น  
3 นางชัญญา     พลทามูล เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชัญญา  พลทามูล  
4 นายเพิ่มศักดิ์    สุนทรนาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เพ่ิมศักดิ์  สุนทรนาค  
5 นายชวน    วงศ์มูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ชวน  วงศ์มูล  
6 นางอ าไพ   วงศ์ขัติย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 อ าไพ   วงศ์ขัติย์  
7 นายประสิทธิ์   ปิงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ประสิทธิ์   ปิงเมือง  
8 นายประดิษฐ์    วงศ์ช่างเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ประดิษฐ์  วงศ์ช่างเงิน  
9 นายสวัสดิ์  ศรีใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สวัสดิ์   ศรีใจ  

10 นายวิวัฒน์   ไชยกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 วิวัฒน์   ไชยกุล  
11 น.ส แสงอรุณ   เงินเย็น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 แสงอรุณ   เงินเย็น  
12 น.ส. แสงเดือน  กันทะนิล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 แสงเดือน  กันทะนิล  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีฯ ประพันธ์  เทียนวิหาร  
2 นายปริญญา   จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ปริญญา  จันทร์ทิพย์  
3 นายภูวเดช   เงินเย็น รองนายกเทศมนตรีฯ ภูวเดช   เงินเย็น  
4 นางกัญญาพัชณ์  ระไว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ กัญญาพัชณ์  ระไว  
5 นายสันติ   ปทุมเทศวิพัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบลแม่กา สันติ   ปทุมเทศวิพัฒน์  
6 นายประสงค์   สุภาษี ผู้อ านวยการกองช่าง ประสงค์   สุภาษี  
7 นายนิตย์   ศรีพรม นิติกรช านาญการ นิตย์   ศรีพรม  
8 นายชัยณรงค์  วงศ์ประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชัยณรงค์  วงศ์ประสิทธิ์  
9 นายอารัญ   ปิงเมือง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ อารัญ   ปิงเมือง  

10 นายอนันต์  อินตาสา พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา อนันต์  อินตาสา  
11 น.ส.ดลธเอม  ขัตธ ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดลธเอม  ขัตธิ  
12 นายกิ่งทอง  ติ๊บปะระวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง กิ่งทอง  ติ๊บปะระวงค์  
13 นายชัช   ปินตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ชัช   ปินตา  
14 นางกุลธิดา   ภาชนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กุลธิดา   ภาชนะ  
15 นายสมจิต   เขาพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่  3 สมจิต   เขาพา  
16 จ.ส.อ.วัลลภ    ประทัตร ชุดปฏิบัติงานก่อสร้าง ช/302 วัลลภ    ประทัตร  
17 ร.ท.พงศ์พิพัฒน์  เรืองขจร ผช.มว ก่อสร้าง พงศ์พิพัฒน์  เรืองขจร  
18 นายอ านวย   ไชยา ชมรมเอ็นดูโร่ อ านวย   ไชยา  
19 นายนันธวัฒน์   เสมอใจ ชมรมเอ็นดูโร่ นันธวัฒน์   เสมอใจ  
20 นายวีระพงษ์ ด ารงสวรส ชมรมเอ็นดูโร่ วีระพงษ์ ด ารงสวรส  
21 จ่าเอกธนวัฒน์ วุฒิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันฯ ธนวัฒน์ วุฒิพัฒนวุฒิกลูน  
22 นางสางกิ่งแก้ว  วงศ์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง กิ่งแก้ว  วงศ์ประสิทธิ์  
23 นางจินเรศ  สีสุหร่าย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จินเรศ  สีสุหร่าย  
24 นางวราลักษณ์  บุญทา นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ วราลักษณ์  บุญทา  
25 นางสาวมาลิสา  ทาสีทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มาลิสา  ทาสีทอง  
26 นางสาวณิชาภา  รุจิระธนกุล ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ณิชาภา  รุจิระธนกุล  
27 นางสาวจริยา   เมืองค าบุตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จริยา   เมืองค าบุตร  
28 นางกัลยา   ดวงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กัลยา   ดวงรัตน์  
29 นายนรากร   หมึกสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นรากร   หมึกสม  
30 นางรุ่งนภา   ผัดดี นักวิชาการศึกษาช านาญการ รุ่งนภา   ผัดด ี  
31 พ.ต.ท.จารุวัจน์  สุปินะ สว.สส.สภ.แม่กา จารุวัจน์  สุปินะ  
32 นายฤทธี    ปิงเมือง ชมรมเอ็นดูโร่ ฤทธี    ปิงเมือง  
33 นางสาวจิรัชยา    อินเถิง หัวหน้าฝ่ายธุรการ จิรัชยา    อินเถิง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

นางชัญญา  พลทามูล  - ตรวจสอบรายชื่อและจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลฯที่เข้าร่วมประชุมครบ 
เลขานุการ ฯ  องค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 เพ่ือด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายยงยุทธ  ไชยยา  - กล่าวสวัสดีต่อคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่กาและผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ฯ  ขอแนะน าปลัดเทศบาลต าบลแม่กาคนใหม่  เชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับปลัดเทศบาล                   

นายสันติ  ปทุมเทศวิพัฒน์  

ที่ประชุม   - ปรบมือ 

นายยงยุทธ  ไชยยา - ชมรมพะเยาเอ็นดูโร่ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาขี่รถจักรยานยนต์วิบาก (Enduro)  
ประธานสภาฯ เพ่ือการกุศลขึ้น  ในวันที่  28  ตุลาคม  2561  ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักกีฬารุ่นใหม่ได้

ขับขี่อย่างถูกต้องโดยไม่ท างานระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ และเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขัน
มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้ ซึ่งการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว วันนี้จึงจะ
มามอบทุนให้กลุ่มท้องถิ่นเพ่ือน้อง จ านวน 10,000 บาท  และมอบโล่แก่เทศบาลต าบลแม่กา    
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชมรมพะเยาเอ็นดูโร่ ครับ  

นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา - รับโล่จากทางชมรมพะเยาเอ็นดูโร่ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กา - รับทุนในนามตัวแทนกลุ่มท้องถิน่เพื่อน้อง  จ านวน 10,000 บาท  

ที่ประชุม   - ปรบมือ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
 ฉบับท่ี  3   
นายยงยุทธ   ไชยยา  - ด้วยเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่  

และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดี  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่กา  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น  
ดังนั้ น เพ่ือถือปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เป็นต้นไป  หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ของเทศบาลต าบล
แม่กา  www.maekalocal.com จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ วกัน  ประกาศ ณ  วันที่   26  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2561  นายประพันธ์  เทียนวิหาร นายกเทศมนตรี ลงนาม 

  2. การแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลต าบลแม่กา 
นายยงยุทธ   ไชยยา  - เทศบาลต าบลแม่กาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายขึ้น โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกวันพุธ  
ประธานสภาฯ มีกีฬา ฟุตบอลชาย  ฟุตบอลหญิง  เปตองชาย  เปตองหญิง  ส าหรับวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 

เป็นวันหยุด จึงเลื่อนการแข่งขันกีฬาเป็นวันพุธที่  12  ธันวาคม 2561 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

 

 

http://www.maekalocal.com/
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ผ่านมา 

   -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา สมัยวิสามัญ  สมัยแรก    
ประจ าปี พ.ศ. 2561  เม่ือวันที่  19  กันยายน  2561 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - กล่าวเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่กา ทบทวนรายละเอียดการประชุมสภา
ประธานสภา ฯ เทศบาลต าบลแม่กา สมัยวิสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
 2561  ให้ที่ประชุมรับทราบ  

นางชัญญา   พลทามูล  -กล่าวสวัสดีต่อที่ประชุม แล้วทบทวนรายละเอียดและประเด็นส าคัญของการประชุม
เลขานุการสภา ฯ สภาเทศบาลต าบลแม่กา  สมัยวิสามัญ  สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  

 2561 ให้ที่ประชุมไดท้ราบตามส าเนาบันทึกการประชุมสภาฯ ดังกล่าวมาข้างต้นที่แจกจ่ายมา    
 ให้แล้ว       

ที่ประชุม    -  รับทราบและไม่มีการแก้ไข 

นายยงยุทธ   ไชยยา  -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล รับรองรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่กา 
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 ผู้ใดเห็นชอบ                   

โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  เห็นชอบ        9     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      -     เสียง 

  งดออกเสียง     3    เสียง    (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ ) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนเพิ่ม) และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี 2561 (กองคลัง) 

 

นายยงยุทธ    ไชยยา   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภา ฯ 

 

นางชัญญา    พลทามูล   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2553  2541 ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า 

 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ขอเชิญคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.1  
ประธานสภาฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนเพ่ิม) และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปี 2561 (กองคลัง)  เชิญครับ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กองคลัง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนเพ่ิม) เพ่ือ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  ชนิด LED ขาวด า  จ านวน  3  เครื่อง และจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด  800 VA จ านวน  1  เครื่อง และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส าหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  2 เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
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รายการที่ 1  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนเพิ่ม) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED              
           ขาวด า  จ านวน  3  เครื่อง 
   รายการเดิม 
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
          ประเภท   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
   รายการ    2.1 จดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
     เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ชนิด  LED  ขาวด า  จ านวน  1  เครื่อง  เครื่องละ  2,600  บาท  
     ส าหรับฝ่ายบริหารงานคลัง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม  มีคุณสมบัติดังนี้ 
    -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi 
    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
    -  มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
    -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
    -  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom  (ค าชี้แจงหน้า  77) 
   งบประมาณตั้งไว้  จ านวน     2,600.-  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน     2,600.-  บาท 
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

   โอนลด 
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าใช้สอย   
          ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
             รายการ          2.2   ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ค าชี้แจงหน้า  73) 
   งบประมาณตั้งไว้  จ านวน   600,000.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ จ านวน   480,000.-  บาท 
   โอนลด   จ านวน       7,800.-  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน   472,200.-  บาท 
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

   โอนเพิ่ม 
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
          ประเภท   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 



6 
 

   รายการ    2.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED  ขาวด าเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
     เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ชนิด  LED  ขาวด า  จ านวน  3  เครื่อง  เครื่องละ  2,600  บาท  
     ส าหรับเจ้าพนักงานพัสดุ  (โอนย้าย),  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  และทดแทน
     เครื่องพิมพ์เดิม  ครุภัณฑ์เลขที่  478-55-0022  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
     คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวง 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีคุณสมบัติดังนี้ 
    -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi 
    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
    -  มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
    -  มีช่องเชื่อมต่อ  (InterfaceX  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า   
       จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
    -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
    -  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2  
หน้า  52  รายการที่  23) 

   งบประมาณตั้งไว้  จ านวน     2,600.-  บาท 
   โอนเพิ่ม   จ านวน     7,800.-  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน   10,400.-  บาท 
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป  

   รายการที่ 2 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนเพิ่ม) เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด   
800  VA  จ านวน  1  เครื่อง 

   รายการเดิม   
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
          ประเภท   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

รายการ  2.4  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  
VA (480 Watts)  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  จ านวน  2  เครื่อง   

     เครื่องละ  2,500  บาท  ส าหรับงานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานคลัง  
     จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ื นฐานครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์  
     ประจ าปี  พ.ศ.  2561  (ค าชี้แจงหน้า  78) 
   งบประมาณตั้งไว้  จ านวน     5,000.-  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน     5,000.-  บาท 
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

   โอนลด 
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
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หมวด    ค่าใช้สอย   
          ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
             รายการ          2.2   ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ค าชี้แจงหน้า  73) 
   งบประมาณตั้งไว้  จ านวน   600,000.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ จ านวน   472,200.-  บาท 
   โอนลด   จ านวน       2,500.-  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน   469,700.-  บาท 
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

   โอนเพิ่ม 
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
          ประเภท   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

รายการ  2.4 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts)  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที  จ านวน  1  เครื่อง  
เครื่องละ 2,500 บาท เจ้าพนักงานพัสดุ (โอนย้าย) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  
หน้า 52 รายการที่ 25) 

   งบประมาณตั้งไว้  จ านวน     5,000.-  บาท 
   โอนเพิ่ม   จ านวน     2,500.-  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน     7,500.-  บาท 
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

รายการที่  3 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบท่ี  2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จ านวน 2 เครื่อง 

   โอนลด 
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าใช้สอย   
          ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
    รายการ          2.2   ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ค าชี้แจงหน้า  73) 
   งบประมาณตั้งไว้  จ านวน   600,000.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือ จ านวน   469,700.-  บาท 
   โอนลด   จ านวน     60,000.-  บาท 
   คงเหลือ   จ านวน   409,700.-  บาท 
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 



8 
 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
          ประเภท   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

รายการ          2.5  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  2  
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  จ านวน  2  เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19  นิ้ว)  จ านวน  2  เครื่อง  เครื่องละ  30,000  บาท  ส าหรับเจ้าพนักงานพัสดุ  
(โอนย้าย)  และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม  ครุภัณฑ์เลขที่  416-56-0061
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี  พ.ศ.  2561  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564  
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  หน้า  54  รายการที่  32) 

   โอนตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน  60,000.-  บาท   
   แหล่งเงิน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณ เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่กา มีความ
ประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  3  รายการ  รายละเอียดดังนี้ 

1.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  ชนิด  LED  ขาวด า  จ านวน  3  เครื่อง  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 หน้า 52 รายการที่  23)  
ส าหรับเจ้าพนักงานพัสดุ (โอนย้าย), เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน และทดแทนเครื่องพิมพ์เดิมที่
ช ารุด   

2.  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 52 รายการที่  25) ส าหรับเจ้าพนักงานพัสดุ  
(โอนย้าย)   

3.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19  นิ้ว)  จ านวน 2 เครื่อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 2564  เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  หน้า 54 รายการที่  32)  ส าหรับเจ้าพนักงานพัสดุ (โอนย้าย) และ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมที่ช ารุด  จึงขอเสนอเพ่ือขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากสภาในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเพิ่มศักดิ์   สุนทรนาค  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมทุกท่าน ผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่กองคลังได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นางจินเรศ   สีสุหร่าย   - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง ประชุมทุกท่าน กองคลังมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนเพ่ิม) จ านวน 

2 รายการ  ได้แก่ รายการที่ 1  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ซึ่งได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562  จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับเจ้าพนักงานธุรการ กองคลังคะ เนื่องจาก
เครื่องเดิมช ารุดคะ  และขออนุมัติโอนเพ่ิมเติมครั้งนี้  จ านวน 2 เครื่อง  ส าหรับ เจ้าพนักงาน
พัสดุที่ได้โอนย้ายมาใหม่ และเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงานเนื่องจากเครื่องเดิมช ารุดคะ  รวมเป็น
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 3 เครื่อง รายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ซึ่งได้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงาน
การเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานคลัง  และได้ขออนุมัติโอนเพ่ิมเติมครั้งนี้ จ านวน 1 เครื่อง  
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ส าหรับ เจ้าพนักงานพัสดุที่ได้โอนย้ายมาใหม่คะ รวมเป็นจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน  3  
เครื่อง เครื่องส ารองไฟจะช่วยเวลาไฟดับจะส ารองไฟในขณะท างานคะ และขออนุมัติโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ านวน  1 ราย คือ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับ เจ้าพนักงานพัสดุที่รับโอนย้ายมา
ใหม่ และส าหรับเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงานเนื่องจากเครื่องที่ใช้อยู่ปัจจุบันช ารุดไม่สามารถใช้
งานได้คะขอชี้แจงเพ่ิมเติมแค่นี้คะ  ขอบคุณคะ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ครับมีสมาชิกสภาท่านจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้วผมขอมติที่ประชุมในวาระ 3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย (โอนเพ่ิม) และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ส าหรับกองคลัง   ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ      8     เสียง 
  ไมอ่นุมัต ิ    -     เสียง 

  งดออกเสียง     4    เสียง    (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ, 
สท.แสงอรุณ  เงินเย็น ) 

 3.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
      (กองคลัง) 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ขอเชิญคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.2  
ประธานสภาฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 กองคลัง  

ขอเชิญครับ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน  ด้วยกองคลัง   มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  รายละเอียดดังนี้ครับ 
               ข้อความเดิม 

หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
        ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค าชี้แจงหน้า 77 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

รายการ    2.1  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับฝ่ายบริหารงานคลัง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  มีคุณสมบัติดังนี้ 

     -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi 
     -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
     -  มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
     -  มีช่องเชื่อมต่อ  (InterfaceX  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า   
             จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
     -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  500  แผ่น 
     -  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom 
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   ข้อความใหม่ 

หน่วยงาน     กองคลัง   
          แผนงาน     บริหารงานทั่วไป   
          งาน    บริหารงานคลัง   
          หมวด    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
          ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค าชี้แจงหน้า 77 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
   รายการ    2.1  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  ชนิด LED ขาวด า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับฝ่ายบริหารงานคลัง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  มีคุณสมบัติดังนี้ 

     -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi 
     -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 
     -  มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
     -  มีช่องเชื่อมต่อ  (InterfaceX  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า   
             จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
     -  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
     -  สามารถใช้ได้กับ  A4,  Letter,  Legal  และ  Custom 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเนื่องจากระบุ
คุณลักษณะพ้ืนฐานผิดไปจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง             
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอชี้แจงแค่นี้ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์   สุนทรนาค  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมทุกท่าน ผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นางจินเรศ   สีสุหร่าย   - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง ประชุมทุกท่าน กองคลังมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากได้ระบุคุณลักษณะพ้ืนฐานผิดไปคะ ตามเอกสารที่
แจกให้ทุกท่านได้อ่านนะคะ คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2561             
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระบุ ว่า มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
แต่ทางกองคลังได้ระบุคุณลักษณะพ้ืนฐานผิดไปว่า มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่นคะ     
จึงขออนุมัติต่อสภาเพ่ือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ให้ถูกต้องตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ต่อไปคะ  

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ครับมีสมาชิกสภาท่านจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้วผมขอมติที่ประชุมในวาระ 3.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส าหรับกองคลัง   ด้วยครับ 
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มติที่ประชุม  อนุมัต ิ      8     เสียง 
  ไมอ่นุมัต ิ    -     เสียง 

  งดออกเสียง     4    เสียง    (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ, 
สท.แสงอรุณ  เงินเย็น ) 

 3.3 ขอความเห็นชอบเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 และขอถอนสภาพที่ดิน
ตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฝ่ายป้องกัน) 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงในหัวข้อที่  3.3  ขอความเห็นชอบเพื่อขออนุญาต 
ประธานสภาฯ ใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 และขอถอนสภาพที่ดินตามมาตร 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ฝ่ายป้องกัน ขอเชิญครับ 

นายประพันธ์   เทียนวิหาร  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ฝ่ายป้องกัน ส านักปลัด  มีความประสงค์ขอความเห็นชอบเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดิน

ของรัฐ ตามมาตรา 9 และขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน                
เพ่ือก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่กา  แห่งที่ 2 พร้อมศูนย์
เครื่องจักรกลและอาคารอเนกประสงค์   และทางเทศบาลต าบลแม่กาได้ร่วมประชุมประชาคม
กับสมาชิกฉางข้าวกลุ่มเกษตรกรท านาแม่กา และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  ต าบลแม่กา เมื่อวันที่  28 
สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 น. ณ วัดแม่กาห้วยเคียน โดนมีมติที่ประชุมอนุญาตให้เทศบาล
ต าบลแม่กาใช้พ้ืนที่บางส่วน เนื้อที่จ านวน 3 ไร่ 70 ตารางวา จากจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 
70 ตารางวา ตามหนังสือส าหรับที่หลวง เลขที่ พย 0783 ที่ดินเลขที่ 31 ระวาง 4947 ll 
9804-3  (เอกสารแนบท้าย) และได้ร่วมประชุมประชาคมประจ าเดือนกับราษฎรหมู่ที่  2             
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  9  กันยายน   2561  เวลา  09.30 น.  ณ วัดแม่กาห้วยเคียน โดยมีมติที่
ประชุมให้ความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลแม่กาก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลแม่กา แห่งที่ 2 พร้อมศูนย์เครื่องจักรกลและอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบแปลน
ที่ได้แจกให้ทุกท่านครับ (เอกสารแนบท้าย) ทางผู้บริหารมีความประสงค์จะขยายการให้บริการ
ด้านสาธารณภัยซึ่งปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลแม่กาโดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วประกอบกับมีหอพักประมาณ 400 กว่าหอ  มหาวิทยาลัยจ านวน 2 แห่ง 
โรงพยาบาลจ านวน  1 แห่ง และอนาคตจะมีสถานีรถไฟจ านวน  2  สถานี  จะเห็นได้ว่าต าบล
แม่กาจะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ครับ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้
ทันต่อเหตุการณ์และเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ จึงขออนุญาต 
ใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 และขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ ดิน 
บางส่วน  เพ่ือก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่กา แห่งที่ 2              
พร้อมศูนย์เครื่องจักรกลและอาคารอเนกประสงค์ครับ  ขอบคุณครับ 

จ่าเอก ธนวัฒน์ วุฒิพัฒนวุฒิกลูน  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นักป้องกันฯ ประชุมทุกท่านครับ ตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ต้องการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่กาให้มี

ความปลอดภัยมาก ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงต าบลแม่กาตามที่ฝ่ายป้องกันได้ส ารวจพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  เพราะว่าอาคาร  สถานที่ มีการก่อสร้างใช้งานนานมากเท่าไหร่
จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยและเหตุการณ์อ่ืนๆ ครับ และสถานีดับเพลิงของเทศบาลต าบลแม่
กาอยู่ไกล หากเกิดเหตุจะใช้เวลาในการเดินทางไปประมาณ 10 -15 นาที รถดับเพลิงขับเร็ว
ไม่ได้ครับ  ผู้บริหารจึงหารือเพ่ือหาจุดสร้างสถานีแห่งที่ 2 ครับ และส าหรับสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้
กับสถานรถไฟด้วยครับ จึงท าให้จะได้รับประโยชน์ 2 ทางในการดูแลความเรียบร้อยครับ 
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ส าหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นแผนระยะยาวคาดการณ์ ไว้ประมาณ 3 ปี  ครับ              
จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลแม่กาในครั้งนี้ เพ่ือ ขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ                   
ตามมาตรา 9 และขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  บางส่วน                
เพ่ือก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่กา แห่งที่ 2  พร้อมศูนย์
เครื่องจักรกลและอาคารอเนกประสงค์ครับ  ขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ขอเชิญนิติกร ได้อธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ  

นายนิตย์   ศรีพรม  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นิติกรช านาญการ ประชุมทุกท่านครับ  วันนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมประชาคมด้วยครับ ได้รับความเห็นชอบ

จากประชาชนเห็นด้วยในการก่อสร้างศูนย์ป้องกันฯ ครับ ส าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22 ที่ดินที่จะอนุญาตต้องเป็นที่ดินของ
รัฐ ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

 (1) ที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใสมีสิทธิครอบครอง  
 (2) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากการอนุญาตไม่ขัด

ต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและสภาต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั่งผู้มี
อ านาจหน้าที่ดูแลรักษาตามกฎหมายไม่ขัดข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว  

 (3) ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ หรือทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้าง
ว่างเปล่าจนตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎมายที่ดิน 

 ข้อ 23  การอนุญาต ต้องอยู่ในเหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) ผู้ขอต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย และประกอบกิจการด้วยตนเอง 
 (2) ไม่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินและของเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 (3) จ านวนเนื้อที่ท่ีควรอนุญาตให้จังหวัดหนึ่งๆ โดยผู้ขอจะขอกี่แห่งก็ตาม เมื่อรวมเนื้อที่ทั้งหมด 

รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินสิบไร่ ถ้าผู้ขอรายใดเป็นคู่สมรสของผู้ขออีกรายหนึ่งหรือของผู้ที่ได้รับ
อนุญาตเนื้อท่ีที่จะอนุญาตเมื่อรวมกันแล้วไม่ควรเกินสิบไร่เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร  

 ขอน าเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - มติที่ประชุมตามเอกสารรายงานการประชุมที่แจกจ่ายให้ทุกท่านครับ มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ประชาคมขอใช้ที่ดินหลวง หมู่ที่ 2 ฉางข้าวกลุ่มเกษตรกรท านาแม่กา วันที่ 28 สิงหาคม 

2561 มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุญาตให้เทศบาลต าบลแม่กาใช้ที่ดินของรัฐ  
ตามมาตร 9 และขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามหลักฐาน 
น.ส.ล. เลขที่ พย0783 บางส่วน จ านวนเนื้อที่ 3 ไร่ 70 ตารางวา  เพ่ือสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่กา แห่งที่ 2 พร้อมอาคารศูนย์เครื่องจักรกล
เทศบาลต าบลแม่กา และอาคารเอนกประสงค์ ชัดเจนครับ  

นายยงยุทธ   ไชยยา  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเพิ่มศักดิ์   สุนทรนาค   - ขอเสนอให้ข้อคิดเห็นว่าส าหรับฝ่ายป้องกันส าหรับการจะสร้างสถานที่แห่งที่ 2                
สมาชิกสภาฯ  มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไมต่่อสภาพที่แท้จริงครับ 
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นางบุญปั๋น  เงินเย็น  - ส าหรับการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่กา แห่งที่ 2 
สมาชิกสภาฯ ทุกวันนี้ยังเห็นกลุ่มฉางข้าวเกษตรกรท างานแม่กาใช้พ้ืนที่ตากข้าวอยู่นะคะ ส าหรับการใช้พ้ืนที่

ครั้งนี้เป็นการขออนุญาตใช้พ้ืนที่แค่บางส่วนและมีการผ่านประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
ความคิดเห็นว่าเห็นชอบในการจะก่อสร้างศูนย์ป้องกันฯ แห่งที่ 2 คะ เพราะเป็นจุดศูนย์กลาง
เนื่องจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา มีอาคารหอพักเยอะ ตัวอย่างเช่น เทศบาลต าบลบ้าน
ต๋อม ก็มีจุดบริการแยกเช่นกันซึ่งได้จัดตั้งจุดบริการ ณ สะพานขุนเดช เพ่ือให้บริการในพ้ืนที่
ทางด้านส่วนราชการ โรงพยาลพะเยาได้ทันต่อเหตุการณ์คะ ขอบคุณคะ   

นายประพันธ์   เทียนวิหาร  - ส าหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่กา  
นายกเทศมนตรีฯ แห่งที่ด้วยเหตุผล คือ 1. เป็นแผนในระยะยาว  3 ปี  ครับ จะท าเป็นขั้นๆ ไปเรื่อยๆ 2. ในวันที่  

12-30 ธันวาคม  2561 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาจะทดลองเปิดให้บริการ
บุคคลภายนอกทางศูนย์แพทย์ได้ขอรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบลแม่กาเป็นเครือข่าย และทางฝ่าย
ป้องกันได้เข้าร่วมประชุมกับทางศูนย์แพทย์ฯ และประชากรมหาวิทยาลัยพะเยาประมาณ 2 
หมื่นกว่าคนรวมหอในและหอนอกครับ  3. ในปีหน้าจะมีการสร้างสถานีรถไฟซึ่งคาดการณ์ว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2566 เราต้องวางแผนรองรับครับ  ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองได้จ้างให้
มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการส ารวจการเกิดเมืองรอบสถานีรถไฟ  เมืองแม่กาจะเป็นเป็นเมือง
เติบโตขึ้นหากเราช้ากว่านี้จะไม่ทันการณ์ครับ อยากให้สภามีส่วนร่วมในการสร้างบ้านแป๋งเมืองไป
ด้วยกันครับ 

นางแสงเดือน  กันทะนิล   - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่านครับ  ขอสอบถามว่าหากทางเทศบาลต าบลแม่กาขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและขอใช้ พ้ืนที่   นสล.บางส่วน จ านวน 3 ไร่ 70 ตารางวา                    
จากจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 70 ตารางวา แล้วเนื้อที่ที่เหลือ จ านวน 3 ไร่ ยังเป็น นสล.
เหมือนเดิมหรือไม่คะประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้อยู่หรือไม่คะ 

นายนิตย์   ศรีพรม  - ส าหรับการขอถอนสภาพเป็นการขอถอนสภาพเพียงบางส่วนครับ ส่วนพื้นที่ท่ีเหลือ 
นิติกรช านาญการ ฉางข้าวกลุ่มเกษตรกรท านาแม่กาสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้เหมือนเดิมครับ ทางกลุ่มฉาง

ข้างเกษตรกรท านาแม่กาได้มีการวางแผนจะเทท าลานตากข้าวและท าอาคารห้องประชุมเพ่ือเป็น
ที่ท าการของกลุ่มครับ ปัจจุบันใช้บ้านประธานกลุ่มในการประชุมกลุ่มครับ หากทางเทศบาล
ต าบลแม่กาได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารทางกลุ่มฉางข้าวฯ สามารถมาใช้สถานที่ประชุมได้ครับ
กลุ่มฉางข้าวฯ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งครับ ขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์  ปิงเมือง   - ขอสอบถามว่าทางรถไฟตัดผ่านหรือไม่ครับที่ดินตรงที่เราจะด าเนินการก่อสร้างครับ 
สมาชิกสภาฯ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ทางรถไฟตัดเฉี่ยวผ่านด้านหลังครับ ตามแบบแปลนที่แจกให้ทุกท่านครับ ด้านหน้า 
นายกเทศมนตรีฯ อาคารจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับ ด้านหลังจะติดรางรถไฟครับ ได้เชคพิกัดแล้วครับ 

นายยงยุทธ   ไชยยา       - ครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้วผมขอมติที่ประชุมในวาระ 3.3 ขอความเห็นชอบเพ่ือขอ

อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 และขอถอนสภาพที่ดินตามมาตร 8 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ฝ่ายป้องกัน  ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ       9     เสียง       
  ไม่อนุมัต ิ    -     เสียง    

  งดออกเสียง     3     เสียง    (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ ) 
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 3.4 ขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (กองช่าง)  
นายยงยุทธ   ไชยยา  - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงในหัวข้อที่ 3.4 ขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ 
ประธานสภาฯ เขตป่าสงวนแห่งชาติ กองช่าง ขอเชิญครับ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน เรื่องนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องครับ เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่กาได้รับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจจากจังหวัดพะเยา  ฝายเก็บน้ าห้วยนาปอยทางจังหวัดได้ด าเนินการก่อสร้างฝายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  แต่ตอนนี้ฝายได้ช ารุดทางกองช่างได้ด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนไป แต่ว่าติด
เรื่องการใช้พ้ืนที่ ทางกองช่างจึงขอความเห็นชอบการขอใช้พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือ
ปรับปรุงเสริมสันฝายและก่อสร้างพนังกั้นน้ า ฝายเก็บน้ าห้วยนาปอย หมู่ที่  1  ต าบลแม่กา 
ส าหรับการปรับปรุงฝายเก็บน้ าห้วยนาปอย ได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากจังหวัด
ครับ  ขอให้ทางกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 

นายประสงค์   สุภาษ ี  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน กองช่างมีความประสงค์ขอใช้พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการปรับปรุงเสริมสัน

ฝายและก่อสร้างพนังกั้นน้ า ฝายเก็บน้ าห้วยนาปอย บ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน เสริมสันฝายคอนกรีต สูง 0.80 เมตร ความยาว 
10 เมตร และด้านข้างปีกครับก่อสร้างพนังกั้นน้ า ค.ส.ล. (ฝั่งซ้าย - ขวา) ความยาวรวม 33 
เมตร พร้อมงานเรียงหิน พิกัดที่ตั้งโครงการ 47 Q N 2102759 ,E 590578 งบประมาณ 
907,000.-บาท  (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ส าหรับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
จังหวัดในปีงบประมาณ 2562 ครับระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ ทางกองช่างจึงขอความ
เห็นชอบจากสภาในการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เนื่องจากได้ส ารวจพิกัดในการก่อสร้าง
ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  จึงต้องขอใช้พ้ืนที่ ตามมาตรา 13 ทวิ 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  การขออนุญาตต้องแนบ
รายงานการประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบครับ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ทางกองช่างเทศบาลต าบล 
แม่กาจึงเสนอขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติต่อสภาในครั้งนี้ หากได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาแล้วจะน าไปใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2  (เชียงราย) ต่อไปครับ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ครับมีสมาชิกสภาท่านจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้วผมขอมติที่ประชุมในวาระ 3.4 ขอความเห็นชอบการขอใช้

พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติกองช่าง  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ       9     เสียง       
  ไม่อนุมัต ิ    -      เสียง    

  งดออกเสียง     3     เสียง    (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

 3.5 ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงรายละเอียดก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.)   
(กองช่าง) 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในหัวข้อที่ 3.5 ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ รายละเอียดก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กองช่าง  ขอเชิญครับ 
 
 



15 
 

นายประสงค์  สุภาษี  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน กองช่างเทศบาลต าบลแม่กามีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจงรายละเอียด

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 16 บ้านแม่กา
ห้วยเคียน ต าบลแม่กา ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่กา เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รายการที่ 11 หน้า 12 รายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียดเดิม 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  (ค.ส.ล.)  รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 16 บ้านแม่
กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  620,000 บาท 
  เพ่ื อจ่ ายเป็นค่ าก่อสร้างรางระบายน้ า (ค .ส .ล .) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ซอย 2                        
มีรายละเอียดดังนี้ กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตรพร้อมฝาปิด 
ค.ส.ล. จ านวน 265.00 ฝา และฝาตะแกรงเหล็ก 10.00 ฝา จุดเริ่มต้นโครงการหน้า
บ้านเลขที่ 341 นายแสน  นันตา พิกัด 47 Q 0597770,2105347 จุดสิ้นสุดโครงการ
เชื่อมต่อร่องระบายน้ าของแขวงทางหลวงพะเยา พิกัด 47  Q 0597772,2105229                    
พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาลต าบลแม่กา ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 

 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ซอย 2 หมู่ที่ 16 บ้านแม่
กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  620,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 2                       
มีรายละเอียดดังนี้   กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 150.00 เมตร               
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จ านวน 325.00 ฝา และฝาตะแกรงเหล็ก 10.00 ฝา จุดเริ่มต้นโครงการ
หน้าบ้านเลขที่341 นายแสน นันตา พิกัด 47 Q 597770,2105347 จุดสิ้นสุดโครงการ
เชื่อมต่อร่องระบายน้ าของแขวงทางหลวงพะเยา พิกัด 47  Q 0597772,2105229               
พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่กา ตั้งจ่ายจากจ่ายขาดเงินสะสม 
 เหตุผลและความจ าเป็นเนื่องจาก เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดท ารายละเอียด
โครงการที่ได้เข้าเสนอสภาเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ได้ระบุจ านวนฝาปิด ค.ส.ล.ซึ่งไม่ตรงกับ
ประมาณการท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน จากเดิมก าหนดไว้จ านวน  265 ฝา ขอแก้ไขเป็น 
325 ฝา เพ่ิมจ านวน 60 ฝา  ในวงเงินงบประมาณคงเดิมครับ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
ค าชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องครับ กองช่างจึงขออนุมัติต่อสภาในครั้งนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ครับมีสมาชิกสภาท่านจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้วผมขอมติที่ประชุมในวาระ 3.5 ขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจง

รายละเอียดก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 16 
บ้านแม่กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา  งบประมาณ  620,000 บาท กองช่างด้วยครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ      9     เสียง 
  ไมอ่นุมัต ิ     -     เสียง 

  งดออกเสียง     3    เสียง    (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 
 
 



16 
 

 3.6 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่กาเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนน ก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าพื้นที่ (กองช่าง) 

 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงในหัวข้อที่ 3.6 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ แม่กาเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อขยายเขต

จ าหน่ายน้ าพื้นที่ กองช่าง ขอเชิญครับ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ  ประชุมทุกท่าน เทศบาลต าบลแม่กามีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมแบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ ค่าก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  ก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ าพื้นทีภ่ายในเขตเทศบาลต าบลแม่กา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการเทศบาลต าบลแม่กา  ขออนุมติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนน  จ านวน  11 โครงการ  ก่อสร้างรางระบายน้ า  จ านวน 8 โครงการ  และวางท่อ
ขยายเขตจ าหน่ายน้ าพ้ืนที่  จ านวน  2  โครงการ รวมทั้งหมด  21  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
13,347,680 บาท  

เหตุผลในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันมีความเจริญทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรอบ ๆ บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์
การแพทย์ แหล่งชุมชนขยายเป็นเมืองขนาดใหญ่  มีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างหนาแน่น  แต่การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของเมือง  ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  ในด้านการคมนาคม การสัญจรของประชาชน ได้รับความเดือดร้อน
เพราะยังมีถนนสายหลักและสายการเกษตรอีกมากท่ียังเป็นถนนลูกรัง ในฤดูฝนถนนจะเป็นโคลน
น้ ากัดเซาะผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ าท่วมขัง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร และการระบายน้ าก็ยังไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ เกิดภาวะน้ าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน น้ าท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตร และบาง
พ้ืนที่ก็ยังไม่มีน้ าประปาในการอุปโภค บริโภค ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
เทศบาลต าบลแม่กาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยด าเนินการก่อสร้าง
และซ่อมแซมถนน ก่อสร้างรางระบายน้ า และวางท่อประปา ตามรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน จ านวน 11 โครงการ ประกอบด้วย 
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ซอย 2 หมู่ที่ 1  บ้านหม้อแกงทอง 
ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 708,000 บาท 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
760.00 ตารางเมตร แล้ววางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.30 เมตร จ านวน 12.00 ท่อน 
พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่กา 

1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ซอยข้างหอพักเอ้ือกานต์  
หมู่ที่  2  บ้านห้วยเคียน ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 386,000 บาท  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร            
ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 539.00 ตารางเมตร พร้อมเท
คอนกรีตเชื่อมทาง จ านวน 64.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยเตาเผาเวียงบัว                
หมู่ที่ 7 บ้านบัว ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 877,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 327.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร   พร้อมเทคอนกรีตขยายส่วนโค้ง โดยมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อย
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กว่า  1,330.00 ตารางเมตร  พร้อมงานวางท่อระบายน้ า (ค.ส.ล.)  ขนาด Ø 0.40  จ านวน  
2  จุดๆ ละ 5 ท่อน  และท่อระบายน้ า (ค.ส.ล.) Ø 0.60 จ านวน 1 จุด  5 ท่อน  (พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่กา)  

1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
แม่ต  าบุญโยง  ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  398,000  บาท  จุดที ่1  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
77.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  จุดที่ 2 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  45.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  488.00  ตารางเมตร   (พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่กา) )  

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 10 หมู่ที่ 11 บ้าน
แม่ต  าบุญโยง ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 498,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30  เมตร  โดยมี พ้ืนที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า  772.00  ตารางเมตร  (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา)  

1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว  
ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 409,000 บาท ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร  โดยมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบล
แม่กา) 

1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 7 เชื่อม ซอย 8 หมู่ที่ 
16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 133,000 บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตรพร้อมเทคอนกรีต
เชื่อมทางและด้านข้างรวม จ านวน 11.00 ตารางเมตร รวมมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
167.00 เมตร พร้อมรื้อบ่อเดิม 1 บ่อ แล้วก่อสร้างใหม่และวางท่อ (ค.ส.ล.) Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต  าน้อย  
ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  536,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

1.9 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายทุ่งดง  หมู่ที่  4  เชื่อมบ้านหนองแก้ว  
หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 34,000 บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

1.10 โครงการซ่อมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่นถนนการเกษตรสายทุ่งยาว  
บ้านใหม่  หมู่ที่  6  ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  766 ,000  บาท ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
950.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3 ,800.00  
ตารางเมตร  (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา)   
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1.11 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้าน
แม่กาท่าข้าม ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 814,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร  (พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่กา) 
2. ก่อสร้างรางระบายน้ า  จ านวน 8 โครงการ ประกอบด้วย 

2.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.)  หมู่ที่  5  บ้านแม่ต  าบุญโยง  ต าบล
แม่กา  ตั้งไว้ 573,000 บาท ปากกว้าง 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร  ยาว 163.00  
เมตร  พร้อมฝาปิด (ค.ส.ล.)  จ านวน  397  ฝา  (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 ชุด  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

2.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่  8  บ้าน
แม่ต  าบุญโยง  ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  1,189,000  บาท จุดที่  1  ซอย  6  ขนาดปากกว้าง
เฉลี่ย  0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร  ยาว 140.00 เมตร  พร้อมฝาปิด (ค.ส.ล.) จ านวน  
326 ฝา และฝาเหล็กความยาว 1.00  เมตร จ านวน 6 ฝา จุดที่  2  ซอย 2 (ฉิมพลี)  ขนาด
ปากกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  พร้อมฝาปิด (ค.ส.ล.)  
จ านวน 487  ฝา  (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา)   

2.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 บ้านแม่กาท่าข้าม ต าบลแม่กา  ตั้งไว้ 461,000 บาท ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 118.00 เมตร  พร้อมฝาปิด (ค.ส.ล.) จ านวน 287 ฝา และงานบ่อพัก 
(ค.ส.ล.) จ านวน 2 บ่อ (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

2.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที่ 11  
บ้านแม่ต  าบุญโยง ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  780,000 บาท ปากกว้าง 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.50 - 0.60 เมตร ยาว  216.00 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมฝาปิด (ค.ส.ล.) จ านวน  
502 ฝา และฝาปิดเหล็กความยาว 1.00 เมตร จ านวน 10 ฝา  (พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบล
แม่กา)   

2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแม่กา
หัวทุ่ง ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 155,000 บาท ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาว 88.00 เมตร (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

2.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  (ค.ส.ล.)  หมู่ที่  13  บ้านหนองแก้ว  ต าบล
แม่กา  ตั้งไว้  412 ,000  บาท ปากกว้าง  0.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร  ยาว  
114.00  เมตร  พร้อมฝาปิด (ค.ส.ล.)  จ านวน  278  ฝา  (พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบล
แม่กา) 

2.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) ซอย 3 หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน 
ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 923,000 บาท  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
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44.00 เมตร พร้อมฝาปิด (ค.ส.ล.) จ านวน 34 ฝา ฝารางระบายน้ าเหล็ก 30 ฝา และงานวาง
ท่อ (ค.ส.ล.) Ø 0.60 เมตร จ านวน 170 ท่อน บ่อพัก (ค.ส.ล.) 19 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตคืน
สภาพมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 279.00 เมตร (พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 
ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่กา) 

2.8 โครงการวางท่อ (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพัก ซอยสามัคคี หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทก
หวาก  ต าบลแม่กา  ตั้งไว้  430,000  บาท ขนาด Ø 0.40  เมตร  จ านวน  140  ท่อน  
พร้อมก่อสร้างบ่อพักขนาด  0.80 x 1.00 x 1.50  เมตร  จ านวน  14  บ่อ  (พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่กา) 
3. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าพื้นที่  จ านวน  2  โครงการ ประกอบด้วย 

3.1 โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าพื้นที่ บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 2 ต าบลแม่กา 
ตั้งไว้ 379,310 บาท  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาพะเยา หนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ที่ มท.55110-30/1470 ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2561) 

3.2 โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 6 
บ้านไร่ (ชุมชนบ้านใหม่) ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 2,486,370 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา หนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พะเยา ที่ มท.55110-30/1285 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561) 

เนื่องจากในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลแม่กา     
ไม่สามารถบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ได้ เพราะมีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอและงบประมาณ              
ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรมาให้ก็ไม่เพียงพอและ                 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับในปีหนึ่งๆ เทศบาลต าบลแม่กา จะมีเงินสะสมจ านวนมาก
พอที่จะน ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่กาจึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่กาเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและซ่อมแซมถนน จ านวน  11 
โครงการ  ก่อสร้างรางระบายน้ า  จ านวน 8 โครงการ  และวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าพ้ืนที ่
จ านวน 2 โครงการ รวมทั้งหมด 21 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,347,680 บาท ซึ่งปัจจุบัน
เทศบาลต าบลแม่กา มีเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ จ านวน 25,985,125.87 (-ยี่สิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-) 

นายประสิทธิ์   ปิงเมือง  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน ส าหรับโครงการที่ 2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยู            

หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 88.00 เมตร  ซึ่ง
ในความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความยาวประมาณ 8 -9 เมตร ครับ และได้พูดคุย
กันไว้ในตอนแรกว่าจะท าเป็นตะแกรงปิดรางระบายน้ า  จึงยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ชาวบ้านอย่างแท้จริงครับ ขอให้ท่านประธานสภาได้พิจารณาอีกครั้งครับ  

นายประสงค์  สุภาษี  - ทางกองช่างจะให้เจ้าหน้าที่ไปลงไปส ารวจอีกครั้งหนึ่งครับเพ่ือให้โครงการเป็นไปตาม  
ผู้อ านวยการกองช่าง ความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริงครับ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ผมขอถอนการขออนุมัติจ่ายขาด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยู 
นายกเทศมนตรีฯ หมู่ที่  12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง งบประมาณ 155,000 บาท เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามความ

ต้องการของชาวบ้านครับ  ส าหรับโครงการไหนที่ตกไป โครงการไหนที่ไม่มีในแผนพัฒนาฯ ต้อง
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น าไปเข้าที่ประชุมกรรมการแผนพัฒนาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือน าไปปรับแผนก่อนซึ่งจะมีการประชุมใน
เดือน มกราคม  2562 ครับ  

นายชัยณรงค์   วงศ์ประสิทธิ์ - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประชุมทุกท่าน ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  หมวด ๑ องคก์รจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

  (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
  (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
  (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
  (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคน กรรมการ  
  (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินหกคน กรรมการ  
  (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
  (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
 กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได ้ 
  ซึ่งสมาชิกสภาได้คัดเลือกกันเองจ านวน  3 คน เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  

2  เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2561  ที่ผ่านมาครับ  
  คณะที่  2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่กา                 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

หนึ่งคน ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 8  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง มีวาระ 2 ปี ซึ่งสมาชิกสภาได้คัดเลือกกันเองจ านวน  3  คน เมื่อคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่  2  เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  2561  ที่ผ่านมาเช่นกัน ครับ และได้แต่งตั้ง
ให้ปลัดเทศบาลเป็นกรรมการ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการ  และผมเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการครับตามโครงสร้างครับ ส าหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งนี้ตามที่ได้มาจากกองช่างได้พิจารณาโครงการซึ่งจะต้องมีการปรับแผนประมาณ 2 -3 
โครงการ งบและรายละเอียดโครงการไม่ตรงกับแผนซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯใน
วันที่  26 พฤศจิกายน  2561 ที่ผ่านมา หากชื่อโครงการและรายละเอียดไม่ตรงและไม่มีใน
แผนไม่สามารถน ามาประกอบการพิจารณาได้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายปริญญา  จันทร์ทิพย์  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน ส าหรับโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจะด าเนินการได้ต้องมีใน

แผนพัฒนาฯ และต้องเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นและต้องให้ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก
ครับ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร   - มีโครงการอีกหลายโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
นายกเทศมนตรีฯ อ่ืนครับ เช่น โครงการหมู่ที่  11 ตรงข้ามปั้มน้ ามัน ปตท. พื้นที่ด าเนินการอยู่ในเขตต าบลแม่ใส  

โครงการหมู่ที่  6 บ้านแม่กาไร่  พื้นที่ด าเนินการอยู่ในเขตต าบลจ าป่าหวาย โครงการหมู่ที่ 15 
เชื่อมหมู่ที่ 11 พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในเขตต าบลแม่ใส  โครงการหมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 9 เป็นโครงการ
พัฒนาที่ดินต้องตรวจสอบก่อนหากพัฒนาที่ดินยังไม่ถ่ายโอนให้ก็ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการ
แก้ไขให้ไดค้รับ 

นายสันติ  ปทุมเทศวิพัฒน์  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน ส าหรับการใช้จ่ายเงินสะสม ต้องเป็นโครงการเร่งด่วนต้องใช้ความละเอียด 

รอบคอบในการพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมหรือไม่ ตามระเบียบ การประชุม
สภาเป็นเรื่องส าคัญ สภาต้องรับทราบและการจ่ายขาดเงินสะสมต้องมีความจ าเป็นเร่งด่วน หาก
ไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างไร และการจ่ายขาดสะสมจะต้องมีเหตุผลทุก
โครงการครับ ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างได้แนบเหตุผลของแต่ละโครงการเพิ่มเติมครับ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - สรุปการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 3 ประเภท คือ ค่าก่อสร้างและซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนน  จ านวน 11 โครงการ  ก่อสร้างรางระบายน้ า จ านวน 8 โครงการ และวางท่อขยายเขต

จ าหน่ายน้ าพ้ืนที่ จ านวน 2 โครงการ รวมเป็น 21 โครงการ เป็นเงิน 13,347,680 บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่กาขอถอนจ านวน 1 โครงการประเภทก่อสร้างรางระบายน้ า  รายการที่  
2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ค.ส.ล.) รูปตัวยูในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง 
ต าบลแม่กา ตั้งไว้ 155,000 บาท เนื่องจากยังไม่ตรงความต้องการของประชาชนทางกองช่าง
จะส ารวจอีกครั้งหนึ่ง จึงท าให้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้  จ านวน  20 โครงการ 
งบประมาณจ านวน 13,192,680 บาท ครับ 

นายยงยุทธ   ไชยยา  - ครับมีสมาชิกสภาท่านจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้วผมขอมติที่ประชุมในวาระ 3.6 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

 ของเทศบาลต าบลแม่กาเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและซ่อมแซมถนน จ านวน 11 โครงการ  
ก่อสร้างรางระบายน้ า จ านวน 7 โครงการ วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าพ้ืนที่ จ านวน 2 โครงการ  
รวมเป็น 20 โครงการ  งบประมาณจ านวน 13,192,680 บาท  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ       9     เสียง 
  ไมอ่นุมัต ิ     -     เสียง 

  งดออกเสียง     3    เสียง    (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  4  วาระอ่ืน ๆ 

 4.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณตามเทศบัญญัติ  
       งบประมาณรายจ่ายปี 2561 

นายชัยณรงค์   วงศ์ประสิทธิ์ - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประชุมทุกท่าน สรุปผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2561 การจัดท า

งบประมาณ จะต้องมีงบลงทุน 10% และเงินอุดหนุนไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 3 ส าหรับการ
ประมาณการรายรับในปี 2561 ประมาณการไว้จ านวน  94,000,000 บาท รับจริง 
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107,249,885.61 บาท จะเห็นว่ามีการประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน  
42,300,000 บาท  แต่ได้รับจริง  39,119,334  บาท ขาดไป 3,180,666 บาท ซึ่งในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561 บางโครงการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแต่เนื่องจากเงิน
อุดหนุนไม่ได้รับการจัดสรรตามที่ตั้งไว้ จึงส่งผลให้บางโครงการไม่ได้ด าเนินการครับ  โครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561  ที่ได้ด าเนินการคิดเป็น  69.54 % ไม่ได้
ด าเนินการคิดเป็น  58.46% ครับ (ตามเอกสารแนบท้าย) 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - ขอฝากเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการทุกกอง ให้ตระหนักถึงการใช้งบประมาณ การบริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าถึงภาคประชาชนให้เยอะที่สุด และน าข้อเสนอแนะจากสภาไป

ปฏิบัติด้วยครับ 

นายประดิษฐ์   วงศ์ช่างเงิน  - ผมมี 2 ค าถามครับ 1.เรื่องขุดลอกล าห้วยรถแบล๊คโฮตอนนี้พร้อมท างานหรือยังครับ   
สมาชิกสภาฯ เช่น ขุดลอกคูคลอง  2. เรื่องภาษีของมหาวิทยาลัยพะเยาได้มากี่งวดจ่ายมาหรือยังครับ 

นายยงยุทธ  ไชยยา   - ส าหรับรถแบล๊คโฮพร้อมคนขับสามารถใช้บริการได้แล้วครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวกิ่งแก้ว  วงศ์ประสิทธิ์ - ส าหรับภาษีมหาวิทยาลัยพะเยา จ่ายมาปีละ 18 ล้านบาท จะตกเป็นเงินสะสมคะ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  2 ปีแรกจ่ายตรงก าหนดคะ เพราะเป็นค าสั่งศาลคะ  และภาษีประจ าปีที่มหาวิทยาลัยพะเยาต้อง

จ่ายจ านวนปีละ 10 ล้านบาทคะ  

 4.2 แจ้งนโยบายจังหวัดพะเยาเรื่องการคัดแยกขยะ 

นายประพันธ์    เทียนวิหาร - เนื่องจากปัญหาขยะในเขตเมืองพะเยา ส าหรับเทศบาลเมืองพะเยาได้ท้ิงขยะที่บ่อขยะ 
นายกเทศมนตรีฯ ต าบลจ าป่าหวายแต่ตอนนี้ได้หมดสัญญาแล้วทางต าบลจ าป่าหวายได้ปิดบ่อ เทศบาลเมืองพะเยา

ได้แก้ปัญหาโดยขนขยะไปทิ้งท่ี อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่าย 600,000 บาทต่อเดือน 
เทศบาลต าบลบ้านต๋อมเช่นเดียวกันครับ เพราะต้องดูแลพ้ืนที่ในศูนย์ราชการด้วย ขยะเยอะ
เช่นกัน ปกติจะฝากเทศบาลเมืองพะเยาครับตอนนี้ก็ประสบปัญหาที่ทิ้งขยะเช่นเดียวกัน เทศบาล
ต าบลท่าวังทองทิ้งขยะที่บ่ออยู่ในพื้นที่ สปก.ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ส าหรับต าบลแม่กาก็มีปัญหาทิ้ง
ขยะในพ้ืนที่ที่ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็นปัญหาวิกฤตครับ สาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลครับ     
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเคยเรียก อปท. ทั้ง 4 แห่งนี้ไปปรึกษาหารือเรื่องแก้ปัญหาขยะ             
มีหนังสือค าสั่ง 2 ฉบับ จากจังหวัด 1. เรื่อง การด าเนินงานตามแผนการจัดการขยะของจังหวัด
พะเยาประจ าปี 2562 ได้ออกระเบียบในการจัดการขยะได้อย่างชัดเจน  2. จังหวัดพะเยาได้
ประชุมหัวหน้าส่วน ซึ่งนายอ าเภอเมืองพะเยาได้รับนโยบายมาและท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาได้
ด าเนินการจัดการขยะจากจังหวัดพิษณุ โลกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพะเยา                 
ทางคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองทุกกอง  จึงวางแผนในการด าเนินการจัดการขยะโดยการ
แยกขยะจากต้นทางให้เหลือขยะไปทิ้งท่ีปลายทางน้อยที่สุด เป็นนโยบายของจังหวัดพะเยาครับ  

นายอารัญ   ปิงเมือง  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประชุมทุกท่าน  จังหวัดพะเยามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีแผนปฏิบัติการได้ก าหนดโครงการ “พะเยา 
สะอาด น่าอยู่” เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีส่วนราชการ
ระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาค
ประชาชน ร่วมขับเคลื่อนซึ่งน าปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของ
จังหวัดพะเยา ดังนี้ 1). ประกาศวาระจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือมุ่งสู่จังหวัดสะอาดภายใต้วิสัยทัศน์ “พะเยา 
สะอาด  น่าอยู่” 2). จัดท าโครงการ “พะเยา สะอาด น่าอยู่” เพ่ือขับเคลื่อนการลดขยะเปียก 
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การลด ละ เลิกใช้โฟม การลด ละ เลิกใช้พล าสติก และการคัดแยกขยะตั้ งแต่ต้นทาง               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่กา ขอเสนอวิธีการจัดการขยะตามนโยบาย
จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้ 
1. เน้นการลดประมาณขยะตามนโยบายของจังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ 2562 
2. ประชาชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
3. ก าหนดวันและจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลแต่ละหมู่บ้านร่วมกับผู้ประกอบการ 
4. เทศบาลต าบลแม่กาจะด าเนินการจัดเก็บขยะทั่วไป โดยมีการก าหนดวันจัดเก็บ 
5. ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางด าเนินการจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน  

    พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้น าต้องท าเป็นตัวอย่างครับ 
6. ให้ประชาชนมีการก าจัดขยะเปียกในครัวเรือนเอง 
ทางกองสาธารณสุขได้ปรึกษากับทางผู้บริหารเป็นแนวทางนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเพิ่มศักดิ์  สุนทรนาค   - การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ครับแนะน าการใช้สารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามา 
สมาชิกสภาฯ  ด าเนินการจัดการขยะ เช่น จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพิษณุโลกครับ 

นางแสงเดือน  กันทะนิล  - สอบถามเรื่องปัญหาหอพักปล่อยน้ าเสียลงรางระบายน้ าที่ใกล้เคียงและได้ท าหนังสือ 
สมาชิกสภาฯ เข้ามาร้องเรียนตลอดอยากสอบถามว่าเทศบาลได้เข้าไปช่วยแก้ไขบ้างหรือยัง ทางเจ้าของหอพัก

ได้ฝากให้มาถามทางเทศบาลคะ ให้ช่วยติดตามเรื่องด้วยคะ 

นายประสิทธิ์  ปิงเมือง  - ส าหรับขยะถุงพลาสติกล้นเมือง จะมีนางทางการก าจัดได้อย่างไร และมีหน่วยงานหรือ 
สมาชิกสภาฯ ใครจะรับซื้อบ้างครับ 

นายประพันธ์  เทียนวิหาร  - การจัดท าแผนการก าจัดขยะเริ่มจากต้นทางก่อนจึงขอความร่วมมือจากท่านทุกคนใน 
นายกเทศมนตรีฯ เรื่องการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน เพ่ือจะด าเนินการเดินหน้าต่อไปตามนโยบายของ

ท่านนายอ าเภอเมืองพะเยาและจะท าการจัดประชุมผู้น าชุมชนให้ชัดเจนเกี่ยวกับการก าจัดขยะ
ต่อไป ขอความร่วมมือจากทุกท่านครับ  

 4.3 ชี้แจงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้ยางพาราในการท าถนน 

ร.ท.พงศ์พิพัฒน์  เรืองขจร  - ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลแม่กาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วม 
ผู้ช่วยก่อสร้าง ช/302 ประชุมทุกท่าน วันนี้จะมาแจ้งเรื่องการท าถนนในต าบลแม่กา ความเป็นมาคือเนื่องจากราคา

ยางพารามีความตกต่ า รัฐบาลและคสช. เล็งเห็นว่าควรน ายางพารามาท าอะไรสักอย่างหนึ่ง      
ก็เลยคิดว่ามาท าถนน และได้ท าวิจัยในการท าถนนว่าควรใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในอัตราส่วน
เท่าไหร่   ก็เลยมาเป็นชื่อโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของภาครัฐและคสช. ครับ โดยวิธีท าถนนก็คือจะท าการการปรับถนนลูกรังให้เป็นถนน
พาราซีเมนต์โดยมีส่วนผสมของยางพาราเป็นส่วนประกอบครับ  วัตถุประสงค์ก็คือจะท าให้ถนน           
มีความแข็งแรง  ใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่าเดิมครับ กองทัพบกมอบนโยบายให้กองทัพภาคที่  3 
กองทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายให้กองพลพัฒนาที่ 3 กองพลพัฒนาที่ 3 มอบนโยบายให้ 4 
หน่วยคือ กองพันทหารช่างที่ 32 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 8 และกรมทหาร
ราบที่ 3 เป็นหน่วยที่รับผิดชอบครับ ของแม่กาคือกรมพันทหารราบที่ 32 ที่รับผิดชอบ 3 
เส้นทางครับครับ ถนนบ้านหม้อแกงทอง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร  อ่างเก็บน้ าแม่ต  า 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร บ้านห้วยเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร  เส้นแรกที่
ห้วยเคียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนการกัดผิว ก็คือ น ายางพาราผสมซีเมนต์  
กับพ้ืนดิน กองพันทหารราบที่ 32 รับมาภาคเหนือ 4 จังหวัด 20 เส้นทาง ปัจจุบันด าเนินการ
แล้ว 10 เส้นทาง  อุตรดิตถ์ 6 เชียใหม่ 2 เส้นทาง  แพร่ 2 เส้นทาง  ส าหรับพะเยารับผิดชอบ 
3  เส้นทาง จะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2561  มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ 






